

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	ประธานสภาฯ	อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	
๒	นายสมถวิล อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมถวิล อินธิราช	
๓	นางสุภาพร ต่วยไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาพร ต่วยไชย	
๔	นายมนตรี ตรงธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	มนตรี ตรงธิ	
๕	นายพงษ์ ไตรสุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	พงษ์ ไตรสุ	
๖	นายปัญญา อินตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ปัญญา อินตา	
๗	นายชาติรี ทองนาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชาติรี ทองนาง	
๘	นายเอื้อง บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	เอื้อง บุญชาญ	
๙	นายถาวร บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ถาวร บุตรสุวรรณ	
๑๐	นางเถวียน ไชยโสตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เถวียน ไชยโสตา	
๑๑	นางสาวรัชฌีย์ ปังอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัชฌีย์ ปังอุทา	
๑๒	นายทินกร เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ทินกร เข้มอุทา	
๑๓	นายกาสิน บุญชาญ	เลขานุการสภาฯ	กาสิน บุญชาญ	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์	นายก อบต.โพรงน้ำ	สนั่นตัน ธรรมรักษ์	
๒	นายส่วน เขียนจันทา	รองนายก อบต.โพรงน้ำ	ส่วน เขียนจันทา	
๓	นายสมชาย สมิตร	รองนายก อบต.โพรงน้ำ	สมชาย สมิตร	
๔	นายศาสนะ รวมธรรม	เลขานุการนายก อบต.โพรงน้ำ	ศาสนะ รวมธรรม	
๕	นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู	รองปลัด อบต.	เพ็ญแข ราชชมภู	
๖	นางสุดา เพ็ชรเลิศ	นักจัดการงานทั่วไปฯ	สุดา เพ็ชรเลิศ	
๗				
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				

เปิดการประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

เนื่องจากวันนี้มีราษฎรบ้านดงสารเสียชีวิตจำนวน ๒ ราย ก็ตามที่เรตกลงกัน ถ้ามีการเสียชีวิตของราษฎรแล้วตรงกับวันที่ประชุม เราจะรวบรวมเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือ ก็ให้ท่านเลขานุการสภารวบรวม ส่วนเรื่องจะไปอย่างไรก็ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังเลิกประชุมนะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังบันทึกไม่เสร็จ ก็ขอเลื่อนการรับรองไว้คราวต่อไปนะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับ

นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกและ คณะผู้บริหาร สำหรับระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ พอดีขออนุญาตแจ้งนะคะ เนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีผลบังคับคือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่จะนำเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำมทราบ คือในประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับต่อท่านในนามของสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเขาได้กำหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร มีเงื่อนไขในการปฏิบัติอย่างไร ขอนำเรียนคร่าว ๆ ดังนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
๒. ไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
๓. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๕. ไม่ใช่หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
๖. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
๗. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด

ก็มีหลายข้อแต่ว่าจะนำเรียนท่านเบื้องต้นเท่านี้ก่อน เดี่ยวยังจะถ่ายเอกสารให้ท่าน เพราะว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานบังคับว่าหากท่านดำเนินการหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ ก็เป็นการแจ้งให้ท่านทราบ

๓.๒ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงามจะจัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี โดยเราจะไปทำการปลูกที่หนองเต็น บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยเราจะเริ่มปลูกตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับต้นไม้เจ้าหน้าที่เราก็ได้จัดหามาแล้ว เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ

นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ส่วนเอกสารเรื่องประมวลจริยธรรมก็รอนะครับ เจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารให้ทุกท่าน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ก็ให้พร้อมเพรียงกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ อบต. แล้วค่อยออกไปพร้อมกัน ต่อไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

วันนี้ไม่มีเรื่องให้พิจารณา ก็จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายอักษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เชิญนะครับ

นางเอวียน ไชยโสตา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางเอวียน ไชยโสตา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ คือหมู่ที่ ๑๑ มีปัญหาท่อที่ ขยายมาจากน้ำประปาตงหมากทอ ช่างเขาต่อท่อไว้เป็นจุด ๆ ที่หน้าบ้านแล้ว น้ำมันพุ่งขึ้น ๓ - ๔ ท่อแล้ว เมื่อคืนนี้ก็มีปัญหา ไม่ทราบว่าช่างจะต่อมาจากหมู่ที่ ๒ หรือไม่คะ ถ้าไม่ต่อมันจะไม่มีน้ำใช้ใช้ไหมคะ แต่ก็สงสัยว่าเขาจะต่อ เพราะ น้ำมันพุ่งขึ้นมา ๓ - ๔ จุดแล้วคะ ยังไงก็ให้ช่างช่วยดูด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี ประธานสภาฯ	ฝากท่านรองปลัดช่วยประสานให้ด้วยนะครับ
นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู รองปลัด อบต.	ยังไงก็จะแจ้งช่างให้เข้าไปดูให้คะ
นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์ นายก อบต.	เดี๋ยวผมจะให้ช่างประปาเข้าไปตรวจสอบให้คะครับ ถ้ามีปัญหาตรงไหนแจ้งผม เลยก็ได้ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการให้โดยด่วนคะครับ
นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายทินกร เข้มอุทา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทินกร เข้มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ผมมีเรื่องอยากสอบถามท่าน นายกอยู่ ๒ เรื่อง ๑) เรื่องน้ำท่วมถนนเส้นสามแยกบ้านนางทองตา ทะสังขา ถึง บ้านผู้ช่วยณรงค์ กิมูล และสายที่ ๒ สายบ้านนายบุญทัน ศรีทอง ผมก็ได้เสนอใน ที่ประชุมหลายรอบแล้วครับ อยากฝากท่านนายกให้ดำเนินการให้ด้วย ๒) นโยบายเงินช่วยเหลือบ้านที่ไฟไหม้ ถึงแม้ไม่มีบ้านเลขที่ วันนั้นที่นายกออกไป สำรวจ อยากทราบว่าจะมีการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร ท่านนายกช่วยชี้แจงด้วย ครับ ขอขอบคุณครับ
นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์ นายก อบต.	เรื่องน้ำท่วมก็จะให้ช่างไปดูว่ามันท่วมยังไง มันเกิดจากการถมที่หรือถมไหล่ทาง แล้วตรงนั้นมันไม่มีคลองระบายน้ำหรือเปล่า แล้วทำให้น้ำไหลไปไม่ได้ เมื่อเกิด ปัญหาเราก็ต้องแก้ไขคะครับ ส่วนเรื่องบ้านที่ไฟไหม้ก็ต้องดูระเบียบก่อน จะให้ ท่านรองปลัดอธิบายคะครับ
นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู รองปลัด อบต.	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ในเรื่องของ กรณีที่เกิดอัคคีภัยของราษฎรบ้านดงเสียว จำชื่อไม่ได้ ก็ได้ออกไปสำรวจพื้นที่กับ ท่านนายกหลังจากที่เข้าประชุมเรื่องที่ดินที่บ้านดงเสียว ที่นี้ในเรื่องของแนว ทางการช่วยเหลือว่าจะช่วยเหลือยังไง เรามีระเบียบที่กำกับไว้ก็คือระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนในด้าน ๓ ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพ ด้านการ ดำรงชีวิต ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบเราถึงจะให้การช่วยเหลือได้ แต่กรณีนี้ ทางผู้เสียหายหรือว่าผู้นำท้องที่ยังไม่ส่งเรื่องเข้ามา เพราะว่ารายละเอียดใครเป็น ผู้เสียหาย เหตุเกิดวันไหน ต้องรายงานเข้ามา แล้วงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด อบต. จะนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์หรือเปล่า ในข้อบัญญัติเรามีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ใช่เราจะช่วยเหลือทันที โดยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง ก็ขอนำเรียนว่าให้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วเราจะนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาให้ณะคะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

ฝากทางท่านทินกรติดตามตัวที่เป็นเอกสารรายละเอียดจากผู้ใหญ่บ้าน เชิญท่านนายก

นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องไฟไหม้ผมอยากขอความร่วมมือจากทุกท่าน คือว่าเราช่วยกันบริจาคตามจิตศรัทธาเบื้องต้นก่อน หรืออย่างไรที่สุดแต่ท่านประธานสภาจะพิจารณานะครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

เรื่องนี้อย่างไรก็จะปรึกษาทางสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราจะมอบกระเช้าหรือว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือแล้วเราก็ไปด้วยกันประมาณนี้ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน

นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามท่านนายกว่าท่อระบายน้ำตรงนายเฉลิม ตรงที่น้ำท่วมจะเริ่มดำเนินการตอนไหนครับ ตอนนี้ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้ว ผมอยากได้รับดำเนินการ เพราะมันจะแก้ปัญหามาไม่ทัน ขอขอบคุณครับ

นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต.

ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างอยู่ ก็เร็ว ๆ นี้ละครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นายพงษ์ ไตรสุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ ไตรสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ มีเรื่องที่จะนำเรียนให้ท่านนายกช่วยแก้ไข ๑) อยากให้ท่านนายกช่วยทำป้ายสัญญาณเตือนภัยตรงทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ และตรงสี่แยก ระหว่างรอยต่อบ้านดงปลาปากและบ้านดงสารตรงนั้นมีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ๒ - ๓ รายแล้วครับ ติดป้ายเหมือนของเทศบาลสามัคคีพัฒนาที่เขาติดป้ายเตือนอันตรายตรงสามแยกบ้านดอนทอย ๒) เรื่องท่อที่จะลงแม่น้ำสงครามตามที่ประชุมไปครั้งก่อน ๓) เรื่องพื้นที่สาธารณประโยชน์อยากให้คณะกรรมการและผู้ใหญ่บ้าน และอยากให้ทางอบต.ช่วยไปปักแนวเขตพื้นที่ที่ชาวบ้านลุกกล้าเพื่อไม่ให้หลงไปล่าพื้นที่

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

พื้นที่ตรงไหนครับ

นายพงษ์ ไตรสุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ข้างฟาร์มพระราชดำริ อยากให้ไปปักแนวเขต หรือเราจะทำได้ไหมครับท่านนายก

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

เรื่องที่สาธารณชนหนองแซ่ดินกุดใหม่ครับ คือเรื่องนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการแนวเขตชัดเจน ขึ้นอยู่กับชาวบ้านข้างบน เพราะว่าชาวบ้านทำไร่ไปทำนาอยู่ตรงนั้นก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาทำนาอยู่ข้างฟาร์ม ตรงนั้นก็เป็นที่สาธารณะที่บริษัทเขาซื้อแล้ว แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะทำนาตรงนั้น คนที่สองก็ของนายเตียงที่ทำนาอยู่บริเวณนั้น ส่วนข้างล่างเขาก็สงวนไว้อยู่ ชาวบ้านก็ไปปลูกต้นยูคาไว้ หรือไม่ก็ชาวบ้านเองที่ไปบุกกรุก ก็ฝากสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของบ้านทำไร่ก็ให้ชาวบ้านคุยกันเอง พื้นที่มันเป็นที่ว่าง ไม่ใช่ใครจะไปจับจอง ตรงที่ข้างบนก็สงวนไว้ด้วย ก็ได้ฝากทางผู้นำพิจารณาอยู่ ก็ปรึกษาชาวบ้าน เพราะว่าเรื่องนี้ยังขัดแย้งกันจนถึงชั้นศาล ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นพื้นที่บริษัท เพราะว่าบริษัทก็มีเอกสารสิทธิ์ แต่ว่าพื้นที่ข้างบนไม่มีเอกสารสิทธิ์ตรงข้างฟาร์ม บริษัทออกเอกสารไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ออกก็เลยเป็นที่ว่างนะครับ ส่วนที่อยู่หน้าอยู่หน้าครับ รอดูก่อนหน้าครับ วันปลูกต้นไม้เราจะใส่ชุดสีเขียวครับ เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

วันปลูกต้นไม้เราใส่สีเขียวหน้าครับ เพื่อให้เป็นแนวเดียวกันเวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยงามหน้าครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชาติรี ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ มีเรื่องอยากทราบท่านนายก คือเรื่องปลายท่อระบายสายโครงการที่ทำใหม่ ระดับดินปลายท่อระบายน้ำ ออกมันต่างกันมากเลยครับ เพราะว่าตอนที่ไปขุดระดับของท่อมันจะต่ำ แต่ว่าปลายท่อดินมันยังอยู่เหมือนเดิม ระดับดินเดิมตอนที่เขายังไม่ขุดท่อระบายน้ำ ที่นี้เวลาน้ำไหลไปก็ไหลไปสุดตรงบ่อพักน้ำมันก็ขังตรงนั้น ยังไงตอนที่จะไปใส่ท่อคสล. ยังไงก็จะใช้แม่โคโค อยากขอให้ท่านไปขุดให้เป็นคลองระบายน้ำออกไปให้มันไปถึงตรงที่พื้นมันต่ำเท่ากัน เพื่อให้ น้ำไหลออกจากนั้นได้ ขอขอบคุณครับ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ถามถึงเรื่องท่อ ก็ต้องให้ช่างไปดูก่อนว่ามันขังตรงไหน ท่านก็ถ่ายรูปหรือวันไหนที่ช่างออกไปดูท่านก็ไปดูด้วยหน้าครับ เรามีช่างคนเดียว การทำงานก็ลำบากพอสมควรครับ ขอขอบคุณครับ

นายเชื่อง บุญชาญ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร เรื่องเดิมครับท่านนายก เรื่องท่อประปาที่หน้าโรงสีผู้ใหญ่ธวัตร ช่วยรักษา และท่านอาจารย์บุญทัน ก็ขอย้ำอีกครั้งหน้าครับ ช่วย ๆ กันหน้าครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

ก็เป็นเรื่องเดิม ๆ หน้าครับ ท่านนายกก็กำลังดำเนินการอยู่ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ผมมีเรื่องหนึ่งครับ คือเรื่องเกลี่ยดินที่ขุดขึ้นมาของหมู่ที่ ๘ ฝากไปดูประมาณการหรืออะไรที่มีก็อยากได้คำตอบ ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารได้ไปดูหรือยัง ดินที่ขุดไปแล้วในแบบมันมีเกลี่ยดินหรืออะไรไหมครับ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

ยังไม่ได้ไปดูครับ เพราะว่าเขายังแก้ไขอยู่ ยังไม่ได้ตรวจรับงานหน้าครับ

นางสุภาพร ตู่ไชย
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันนางสุภาพร ตู่ไชย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตรงประปา อยากขอเพิ่มตรงจุดข้างหลัง ๒ – ๓ จุด เพราะมันไม่ค่อยสว่างค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออ่านประกาศปิดนะครับ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม เรื่อง ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมานั้น บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม ได้ดำเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงประกาศปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม ก็ขอปิดการประชุมนะครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ กาสิน บุญชาญ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกาสิน บุญชาญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม

ลงชื่อ อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ผู้รับรอง
(นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ เถวียน ไชยโสตา
(นางเถวียน ไชยโสตา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ พงษ์ ไตรสุ
(นายพงษ์ ไตรสุ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ ชาตรี ทองนาง
(นายชาตรี ทองนาง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ ถาวร บุตรสุวรรณ
(นายถาวร บุตรสุวรรณ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ ทินกร เข้มอุทา
(นายทินกร เข้มอุทา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓